

ทรินา โซลาร์ จัดหาโมดูลให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด (Trina Solar) ประกาศว่า ทางบริษัทได้จัดหาโมดูลกระจกสองหน้า PERC แบบโมโนคริสตัลไลน์ขนาด 258 เมกะวัตต์ ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟานซาง-ท่าปจาม เมืองหลักของจังหวัดนินญูถ่วน โครงการนี้ได้รับเงินทุนจากบริษัทด้านการลงทุนชั้นนำของเวียดนามอย่าง Trung Nam Group และการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 264 เฮกตาร์ และใช้เงินลงทุนสูงถึง 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยถือเป็นแห่งแรกในเวียดนามที่รวมเอาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาไว้ด้วยกัน และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการผลิตอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ทั้งนี้ ทรินา โซลาร์ มีความได้เปรียบเหนือบริษัทจัดหาโมดูลรายอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ศักยภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดเอเชียแปซิฟิก

ผู้บริหารบริษัท Trung Nam Group กล่าวในพิธีลงนามว่า “เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัทลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เราจึงใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการคัดเลือกผู้นำด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบมาเป็นซัพพลายเออร์ของเรา”

คุณหยิน หรงฟาง รองประธานและหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดสากลของทรินา โซลาร์ กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Trung Nam ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ ซึ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลังงานของเวียดนาม อีกทั้งยังถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดเวียดนาม เราจึงสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 กิกะวัตต์ในประเทศ และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา”

คุณหยินกล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์ของทรินา โซลาร์ จะมีวางจำหน่ายครอบคลุมมากขึ้นในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณหยินระบุว่า ในฐานะผู้ผลิตโมดูลชั้นนำของโลก ทรินา โซลาร์ ได้สร้างทีมปฏิบัติงานและทีมขายในต่างประเทศที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก บริษัทส่งมอบโมดูลไปแล้วทั้งสิ้น 32 กิกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2560 ครองอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตโมดูลทั่วโลก

สำหรับปี 2560 ปีเดียว ทรินา โซลาร์ ส่งมอบโมดูลไปทั่วโลกมากกว่า 9 กิกะวัตต์ โดยกว่า 60% ของทั้งหมดส่งออกไปยังต่างประเทศ คุณหมินกล่าว “นอกจากจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิมแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเรายังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นในตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิกนับตั้งแต่ต้นปีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดเกิดใหม่ทำให้เราได้รับออเดอร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก” ในไตรมาส 3 ของปีนี้ โมดูลของทรินา โซลาร์ ยังคงขายได้เป็นกอบเป็นกำทั่วโลก ขณะที่โรงงานผลิตทั้งในจีนและต่างประเทศก็กำลังเดินสายการผลิตอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ บริษัทยังขยายศักยภาพด้านอุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

อุปสงค์โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นระดับสาธารณูปโภคและครัวเรือนในประเทศจีนปรับตัวลดลง เนื่องจากรัฐบาลบังคับใช้นโยบายใหม่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทรินา โซลาร์ จึงเดินทางเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้วยการรุกขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระยะยาวและกลยุทธ์การสร้างสมดุลระหว่างตลาดดั้งเดิมกับตลาดเกิดใหม่ ความพยายามเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงได้มากขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากนโยบายใหม่ของรัฐบาลและสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศที่บริษัททำธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตและการพัฒนาตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่และทั่วห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก